

BÁO CÁO

Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị khóa XI về ban hành Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền

Thực hiện Kế hoạch số 725/KH-MTTW-BTT ngày 19/5/2023 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị khóa XI ban hành Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền (*sau đây gọi tắt là Quyết định số 218*), Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh báo cáo kết quả triển khai thực hiện, cụ thể như sau:

I. TÌNH HÌNH CHUNG

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có 67 đơn vị trực thuộc, bao gồm 63 tỉnh, thành Đoàn và 4 Đoàn trực thuộc Trung ương; 1.637 đoàn cấp huyện, 19.040 đoàn cơ sở, 10.799 chi đoàn cơ sở, 266.167 chi đoàn. Theo số liệu mới nhất cập nhật dữ liệu đoàn viên trên hệ thống phần mềm quản lý đoàn viên của Trung ương Đoàn, hiện nay, cả nước có 5.689.333 đoàn viên, trên 9,9 triệu hội viên Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; 1.367.544 hội viên Hội Sinh viên Việt Nam; gần 10.000 hội viên Hội, Câu lạc bộ doanh nhân trẻ; 86.200 hội viên Hội, Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ; 6.649 hội viên Hội, Câu lạc bộ Trí thức và Khoa học công nghệ trẻ cấp tỉnh; 73.722 hội viên thuộc các loại hình hội, câu lạc bộ khác trực thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cấp tỉnh.

Công tác tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được xác định là vinh dự, trách nhiệm và nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh, phức tạp, khó dự báo; đất nước đứng trước nhiều thuận lợi, thời cơ, nhiều vấn đề mới đặt ra. Kinh tế nước ta duy trì được sự ổn định, tốc độ tăng trưởng khá cao. Chính trị, xã hội ổn định; giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ có nhiều đổi mới, phát triển; văn hoá, xã hội đạt nhiều kết quả quan trọng, đời sống của Nhân dân được cải thiện rõ rệt. Bên cạnh đó, đất nước đứng trước những thách thức của quá trình phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập quốc tế, công nghệ, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, các vấn đề an ninh phi truyền thống, đặc biệt là những thách thức mới do tác động của đại dịch Covid-19 và khủng hoảng kinh tế toàn cầu gây ra. Trong thời gian qua, các cấp

bộ Đoàn đã chủ động tham gia, tổ chức kiểm tra, giám sát theo chức năng việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật đối với thanh niên và công tác thanh niên; giám sát đội ngũ cán bộ, đảng viên theo phân cấp quản lý của Đoàn; kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý hành vi vi phạm, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, thanh thiếu nhi; xây dựng mối quan hệ phối hợp chặt chẽ với các ngành, các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác thanh niên.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện

1.1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của các tổ chức chính trị - xã hội trong tổ chức và hoạt động của cơ quan nhà nước nhằm phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước, trong 10 năm qua, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 218 của Bộ Chính trị nghiêm túc, hiệu quả; chỉ đạo các cấp bộ Đoàn tích cực triển khai thực hiện các nội dung góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo tinh thần Quyết định số 218 bằng việc quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo đến cán bộ, công chức, người lao động của cơ quan, cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên trên cả nước. Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã ban hành Hướng dẫn số 46-HD/TWĐTN-BTC ngày 01/7/2014 về việc thực hiện một số điều của “*Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền*”. Bên cạnh đó, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên, cơ quan, tổ chức trong hệ thống Đoàn đối với nhiệm vụ tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, ngày 08/10/2014, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn công tác Đoàn tham gia giám sát, phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Bên cạnh đó, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã tập trung chỉ đạo triển khai quán triệt đồng bộ và sâu rộng trong hệ thống của Đoàn thông qua Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên hằng năm; tổ chức nghiêm túc việc học tập, quán triệt và ban hành các văn bản chỉ đạo để triển khai thực hiện công tác tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Kết quả đã góp phần nâng cao nhận thức của các cấp bộ đoàn trong việc thực hiện Quy chế về giám sát, phản biện xã hội và tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tạo sự thống nhất về nhận thức, phương pháp, cách thức triển khai thực hiện đối với các cấp bộ đoàn. Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc đã chủ động phối hợp tham mưu cho các cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo; xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện, tích cực tuyên truyền, phổ biến đến đoàn viên, thanh niên.

1.2. Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Quyết định 218

Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW được thực hiện lồng ghép thông qua việc kiểm tra, giám sát kết quả triển khai thực hiện các Chỉ thị, Quyết định, Nghị quyết của Trung ương. Trong đó, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã ban hành Kế hoạch số 81-KH/TWĐTN-BKT ngày 08/02/2018 về việc tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (Khóa XI) về giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, hàng năm, Ban Bí thư Trung ương Đoàn cũng thường lồng ghép việc kiểm tra thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW vào các đợt kiểm tra 6 tháng, kiểm tra cuối năm. Việc đôn đốc, hướng dẫn thực hiện Quyết định được thực hiện thường xuyên. Công tác kiểm tra, giám sát đã giúp Ban Bí thư Trung ương Đoàn đánh giá đúng thực trạng, tình hình để tiếp tục phát huy những ưu điểm, khắc phục, sửa chữa, chấn chỉnh kịp thời khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân, đề ra giải pháp thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới.

2. Kết quả thực hiện nội dung quy định

2.1. Góp ý xây dựng Đảng

- Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã tập trung tuyên truyền, phổ biến tới 100% các cấp bộ Đoàn, cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên về các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền với nhiều hình thức như: góp ý trực tiếp, góp ý qua hòm thư, qua các hội nghị, các buổi sinh hoạt... qua đó phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể và nâng cao sự đồng thuận trong xã hội. Các nội dung đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền chủ yếu tập trung trên các lĩnh vực như: việc thực hiện các quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên; công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng văn minh đô thị; việc quản lý đất đai, môi trường... Việc tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong cán bộ Đoàn, Đoàn viên, Hội viên phát huy tinh thần dân chủ trong Đảng, tạo điều kiện cho Nhân dân nói lên tiếng nói của mình, đóng góp cho quá trình hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Thông báo số 159-TB/TW ngày 15/01/2020 kết luận của Bộ Chính trị về việc thảo luận các văn kiện Đại hội XIII của Đảng tại đại hội đảng bộ các cấp, gửi lấy ý kiến nhân dân và tổng hợp các ý kiến đóng góp vào các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã ban hành Kế hoạch số 245-KH/TWĐTN-BTG ngày 26/3/2020 về nắm bắt tình hình tư tưởng thanh niên, tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào các dự thảo Văn kiện Đại hội XIII. Công tác tổ chức lấy ý kiến đã triển khai bài bản, khoa học và kỹ lưỡng, đã tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong và ngoài nước, qua

đó thể hiện tâm huyết, tình cảm, trách nhiệm và trí tuệ của tuổi trẻ với Đảng; đồng thời, là diễn đàn quan trọng để đoàn viên thanh niên bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, nhu cầu của mình với Đảng, phát huy vai trò, vị trí, trí tuệ của thanh niên với Đảng, với đất nước. Hình thức tổ chức lấy ý kiến góp ý với nhiều cách làm đa dạng, sáng tạo, như sinh hoạt chi đoàn theo chủ đề với chủ đề “*Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng - Nhận thức và hành động của tuổi trẻ*”; tổ chức các diễn đàn, hội nghị chuyên đề, hội thảo khoa học; tổ chức lấy ý kiến góp ý của đoàn viên, thanh niên trên internet, mạng xã hội; lấy ý kiến thông qua hệ thống báo chí của Đoàn. Các ý kiến đóng góp ý kiến của cán bộ, đoàn viên, thanh niên đều được các cấp bộ đoàn tổng hợp gửi tới Mặt trận Tổ quốc, Tiểu ban Văn kiện và các ban xây dựng Đảng cùng cấp.

Kết quả, 100% đoàn cơ sở, đoàn cấp huyện và đoàn cấp tỉnh đều xây dựng kế hoạch và tổ chức đóng góp ý kiến vào văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã xây dựng Kế hoạch, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức **06** Hội nghị lấy ý kiến góp ý rộng rãi trong đội ngũ cán bộ chủ chốt của Đoàn, Hội, Đội và các tầng lớp thanh niên¹. Để cán bộ, đoàn viên, thanh niên dễ dàng tiếp cận nội dung của dự thảo các văn kiện, Trung ương Đoàn đã xây dựng Motiongraphic tóm tắt dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, công bố chính thức trên Cổng thông tin điện tử của Trung ương Đoàn, các trang mạng xã hội do Trung ương Đoàn quản lý và chỉ đạo cơ sở đoàn chia sẻ, phổ biến rộng rãi đến cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong và ngoài nước. **06** Hội nghị do Trung ương Đoàn tổ chức đã thu hút trên **1.100** cán bộ chủ chốt, Đoàn, Hội, Đội, thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực, các cán bộ, công chức trẻ giỏi, các nhà trí thức trẻ... tham dự; đã ghi nhận **105** ý kiến góp ý trực tiếp tại hội nghị, **07** ý kiến góp ý bằng hình thức gửi video clip (các trí thức trẻ Việt Nam đang công tác và học tập ở ngoài nước) và **150** ý kiến góp ý bằng văn bản.

- Trung ương Đoàn, các cấp bộ đoàn tập trung thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc tham gia góp ý xây dựng Đảng thông qua giám sát xã hội theo định hướng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Trong thời gian qua, Trung ương Đoàn đã tập trung giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương và Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11/9/2009 của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”; giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ

¹ 6 Hội nghị gồm: (1)-Hội nghị cán bộ chủ chốt Đoàn, Hội LHTN Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội Trung ương (ngày 26/10/2020 tại Hà Nội); (2)-Hội nghị trong trí thức trẻ, giảng viên, giáo viên trẻ, học sinh, sinh viên (ngày 27/20/2020 tại thành phố Hồ Chí Minh); (3)-Hội nghị trong thanh niên nông thôn, thanh niên công nhân, thanh niên đô thị (ngày 04/11/2020 tại tỉnh Bắc Ninh); (4)-Hội nghị trong thanh niên công chức, viên chức, doanh nhân trẻ, lực lượng vũ trang (ngày 02/11/2020 tại Thành phố Hà Nội); (5)-Hội nghị cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội khu vực phía Nam (ngày 30/10/2020 tại TP. Cần Thơ); (6)-Hội nghị Trí thức trẻ Việt Nam tiêu biểu trong và ngoài nước (6/11/2020 tại Thành phố Hà Nội).

trẻ, giai đoạn 2015 - 2030”; giám sát chính sách người có công và cựu thanh niên xung phong tại 30 tỉnh, thành phố; giám sát việc thực hiện pháp luật, chính sách về thanh niên tại 18 tỉnh, thành phố và 2 bộ.

- Trong thời gian qua, Trung ương Đoàn và các cấp bộ Đoàn đã tổ chức đồng loạt các buổi đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo cấp ủy Đảng, chính quyền với đoàn viên thanh niên hằng năm. Toàn Đoàn trong thời gian qua đã tổ chức được 5.047 cuộc đối thoại trực tiếp giữa cấp ủy, chính quyền các cấp với thanh niên. Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn đã nghiêm túc tổ chức quán triệt, triển khai trong cán bộ đoàn, đoàn viên, tuyên truyền trong thanh niên về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII, Chỉ thị số 03 và 05 của Bộ Chính trị với hình thức, cách làm phong phú, có nhiều đổi mới. Đoàn đã tích cực tham mưu với Đảng sơ kết Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”, tham mưu ban hành và triển khai Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 - 2030”.

- Các cấp bộ đoàn đã triển khai việc sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả tham gia thực hiện các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương; tham gia các ban chỉ đạo, tổ công tác và thực hiện việc khảo sát, tham gia các đoàn kiểm tra, triển khai đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện chủ trương của Đảng; tham gia góp ý và đề xuất nội dung làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư hằng năm, triển khai cụ thể hoá các chủ trương bằng kế hoạch, chương trình hành động của Đoàn, thông qua đó đề xuất, kiến nghị với Đảng những nội dung công việc để triển khai thực hiện có hiệu quả hơn những chủ trương, nghị quyết, kết luận của Đảng².

² Tiêu biểu như sơ kết 5 năm, 10 năm, 15 năm thực hiện Nghị quyết 25 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng; sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị. Ban hành các kế hoạch, chương trình hành động cụ thể thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy định số 80-QĐ/TW, ngày 18/8/2022 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 quy định thi hành Điều lệ Đảng; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về quy định những điều đảng viên không được làm; Kết luận số 07-KL/TW ngày 11/6/2021 của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội; Kết luận số 08-KL/TW ngày 15/6/2021 của Bộ Chính trị về tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Quyết định số 23-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; Quy định số 50-QĐ/TW ngày 27/12/2021 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ; Kết luận số 57-KL/TW ngày

- Công tác nắm bắt, tổng hợp, phân tích, dự báo tình hình thanh niên có nhiều chuyển biến tích cực. Đoàn đã kết hợp hài hoà các phương thức truyền thông với các phương thức mới, chuyển đổi số trong nắm bắt, định hướng tình hình thanh niên, nhất là thông qua mạng xã hội, qua hệ thống báo chí của Đoàn, qua lực lượng nòng cốt nắm bắt dư luận xã hội trong thanh niên các cấp, qua cơ chế thông tin, báo cáo từ cơ sở. Hệ thống báo chí, phát thanh, truyền hình, xuất bản của Đoàn đóng góp tích cực vào công tác nắm bắt tình hình và kịp thời định hướng dư luận xã hội thanh niên. Báo Tiền Phong, Báo Thanh niên định kỳ hằng tuần tổng hợp, báo cáo về các thông tin, vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm của bạn đọc, phân tích, đánh giá ý kiến của độc giả, nhất là độc giả trẻ tuổi đối với các vấn đề, sự kiện được các báo phản ánh, góp phần giúp Đoàn thực hiện tốt nhiệm vụ nắm bắt tình hình thanh niên. Đặc biệt, trong những năm gần đây, tổ chức Đoàn đã ứng dụng chuyển đổi số, sử dụng phần mềm rà quét dữ liệu lớn để nắm tình hình thanh niên qua từng đợt hoạt động lớn, từ năm 2023 thực hiện việc nắm bắt, rà quét thông tin hằng ngày về các vấn đề liên quan đến tổ chức Đoàn, thanh niên và công tác thanh niên. Thông qua đó, định kỳ hằng ngày, hằng tuần, hằng tháng, hằng quý, tổ chức Đoàn đều gửi các báo cáo khảo sát, báo cáo tình hình dư luận xã hội, tổng hợp ý kiến của đoàn viên, thanh niên gửi tới các cấp uỷ Đảng để nắm bắt, xem xét giải quyết.

- Việc nâng cao chất lượng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp. Tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện Cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam” được tập trung thực hiện nghiêm túc, quyết liệt và được tổ chức Đoàn xác định là giải pháp trọng tâm trong tham gia xây dựng Đảng. Trong đó, các cấp bộ đoàn chú trọng giới thiệu đoàn viên ưu tú là công nhân trực tiếp sản xuất, sinh viên, thanh niên nông thôn, lực lượng vũ trang, trí thức trẻ, thanh niên dân tộc thiểu số, cán bộ đoàn cơ sở cho Đảng xem xét, kết nạp; triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện Chỉ thị 03-CT/TWĐTN của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về tăng cường công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp; xây dựng quy trình và các tiêu chuẩn cụ thể để lựa chọn, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Toàn Đoàn giới thiệu 2.291.881 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp³, trong đó có 1.322.871 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng.

- Đoàn đã giới thiệu cán bộ có chất lượng để tạo nguồn cán bộ trẻ cho cấp uỷ đảng, chính quyền. Tỷ lệ cán bộ đoàn tham gia cấp uỷ đảng nhiệm kỳ Đại hội XII, XIII; tham gia Quốc hội khóa XIV, XV và Hội đồng nhân dân các

15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới; Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05/01/2022 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới; Kết luận số 28-KL/TW ngày 21/02/2022 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Chỉ thị 03-CT/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới; Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

³ Cụ thể: nhiệm kỳ 2012 - 2017 giới thiệu được 1.102.789 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; nhiệm kỳ 2017 - 2022 giới thiệu được 1.189.092 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, 2021 - 2026 cao; với 33.452 cán bộ đoàn trúng cử vào cấp ủy đảng cùng cấp, 34.835 cán bộ Đoàn trúng cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

2.1.2. Góp ý xây dựng chính quyền

Tập thể Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Đoàn các cấp, cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên tham gia góp ý đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công khai, khách quan, trung thực, có tính xây dựng; phù hợp với các quy định hiện hành của Nhà nước; không được lợi dụng việc góp ý để vu cáo, đả kích, bôi xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự và hoạt động của tổ chức, cá nhân. Các ý kiến góp ý bằng văn bản của tập thể do lãnh đạo cơ quan, đơn vị ký tên, đóng dấu, không nhân danh cá nhân. Các ý kiến góp ý của cá nhân là công dân, người có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật; thực hiện nghiêm các quy định của Nhà nước về giữ gìn bí mật và bảo vệ chính trị nội bộ; cán bộ Đoàn, đoàn viên phải tuân thủ các quy định của tổ chức Đoàn trong quá trình thực hiện góp ý.

- Đoàn tích cực góp ý các chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên thông qua quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; thông qua cơ chế giám sát và phản biện xã hội, đối thoại thanh niên và tổ chức diễn đàn chính sách thanh niên hằng năm⁴. Đoàn Thanh niên các cấp tham gia xây dựng Luật Thanh niên năm 2020, các Nghị định triển khai Luật, Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020, sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế hoạt động của Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam và một số chính sách khác nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên, phát huy thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Các cấp bộ Đoàn tích cực tham gia góp ý kiến vào các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, trong đó có những dự án Luật quan trọng như: Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi), Luật Xây dựng (sửa đổi), Luật Hôn nhân và gia đình (sửa đổi), Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), Bộ Luật Hình sự, Bộ luật Dân sự, Luật Lao động, Bộ Luật tổ tụng hình sự (sửa đổi), Luật Thanh niên (sửa đổi)⁵, Luật Đất đai (sửa đổi), Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở... Chủ động triển khai Nghị quyết liên tịch với Chính phủ, định kỳ hằng năm xây dựng báo cáo, đánh giá, đề xuất nội dung mới với Thủ tướng Chính

⁴ Trung ương Đoàn phối hợp với Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam và một số bộ, ngành liên quan tổ chức Diễn đàn Diễn đàn chính sách quốc gia đối với thanh niên năm 2022 với chủ đề: “Đào tạo nghề cho thanh niên”; Diễn đàn chính sách về việc làm cho thanh niên năm 2023; Diễn đàn quốc tế về chia sẻ kinh nghiệm xây dựng và thực hiện chính sách phát triển thanh niên với chủ đề “Chính sách phát triển thanh niên - Kinh nghiệm của các nước” năm 2022

⁵ Tiêu biểu: **Tỉnh đoàn Bình Định** đã tổ chức 121 hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo các bộ Luật, Nghị định có liên quan trực tiếp đến thanh niên, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia góp ý. **Tỉnh đoàn Bình Dương** tổ chức 2089 buổi góp ý định kỳ, 342 buổi góp ý thường xuyên, 1008 buổi góp ý đột xuất. **Tỉnh đoàn Đồng Nai** có 1785 ý kiến góp ý bằng văn bản, phối hợp tổ chức 2560 tọa đàm, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu chính quyền các cấp với nhân dân, phối hợp tổ chức 1638 hội nghị công chức, viên chức và hội nghị nhân dân. **Tỉnh đoàn Hải Dương** tổ chức 191 hội nghị góp ý dự thảo các bộ Luật sửa đổi, dự thảo các Nghị định có liên quan. **Tỉnh đoàn Hậu Giang** tổ chức đối thoại giữa chính quyền với đoàn viên, thanh niên trên 57 cuộc, qua đó đã ghi nhận trên 750 ý kiến. **Tỉnh đoàn Quảng Trị** với hơn 2000 lượt góp ý định kỳ, thường xuyên và đột xuất.

phủ. Các cấp bộ Đoàn chủ động tổ chức giám sát các chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên, Quy chế cán bộ Đoàn; tích cực tham gia phản biện vào các dự thảo văn bản liên quan đến đoàn viên thanh niên thông qua tổ chức Hội nghị phản biện xã hội⁶, Hội nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn các cấp, cán bộ, đoàn viên có liên quan để lấy ý kiến phản biện, tham gia các hội nghị phản biện do cấp ủy, Mặt trận Tổ quốc tổ chức. Tích cực tuyên truyền Luật Bầu cử và Luật tổ chức chính quyền địa phương; tham gia cùng các cấp chính quyền giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở. Tích cực thực hiện tốt công tác tuyên truyền về bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; tăng cường nắm bắt thông tin dư luận xã hội, tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên.

- Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tham gia góp ý có tính chất phản biện đối với nhiều dự thảo văn bản Chính phủ, các bộ, ngành thông qua các hội nghị, hội thảo, tọa đàm. Bên cạnh đó, Trung ương Đoàn kịp thời nắm bắt, phát hiện, điều chỉnh những nội dung chưa sát, chưa phù hợp với thực tế, tiếp thu được nhiều ý kiến sâu sắc, có cơ sở lý luận và thực tiễn đảm bảo quyền, lợi ích cán bộ, đoàn viên, thanh niên. Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội và Bộ Nội vụ trong quá trình xây dựng và hoàn thiện dự thảo Luật liên quan đến Thanh thiếu niên.

- Công tác phản biện xã hội của Đoàn được tổ chức bằng các hình thức như: góp ý tại các hội nghị; thông qua các cơ quan báo chí của Đoàn. Các ý kiến, thông tin của cán bộ, đoàn viên, thanh niên được tiếp thu, truyền tải đến cơ quan của Đảng, Chính phủ, các bộ, ngành và bảo vệ quyền và lợi ích cho đoàn viên, thanh niên. Hằng năm, Trung ương Đoàn ban hành Hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát trong Đoàn; tổ chức tập huấn cho cán bộ, đoàn viên thực hiện giám sát, phản biện. Các ý kiến góp ý của Đoàn đảm bảo thiết thực, xác đáng, xuất phát từ thực tiễn, góp phần đảm bảo tính đúng đắn, phù hợp với thực tiễn đời sống xã hội và tính hiệu quả trong hoạch định đường lối, chủ trương của cơ quan ban hành văn bản; đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân nói chung, của thanh niên nói riêng; phát huy tính dân chủ và đồng thuận xã hội, vì vậy đã được các cơ quan soạn thảo tiếp thu, bổ sung phù hợp.

- Đoàn đã chủ động đề xuất với chính quyền các cấp kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi triển khai công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Tổ chức Đoàn đã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội từng bước thực hiện có hiệu quả Quyết định số 218. Trung ương Đoàn phối hợp với Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam thực hiện Đề án Điều tra, rà soát, đánh giá việc thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh

⁶ Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi, bổ sung), dự thảo Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030, dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế hoạt động của Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam, dự thảo Nghị định quy định về đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi; Nghị định quy định về chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện

niên⁷; chủ động đề xuất các chương trình, dự án, đề án nhằm phát huy thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2019 - 2022”; đề xuất 07 Đề án thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030. Đến nay, Trung ương Đoàn đã trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành và tổ chức thực hiện 06 chương trình, đề án⁸; trực tiếp ban hành theo thẩm quyền các đề án, dự án theo Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, XII.

Mỗi cán bộ, đoàn viên và từng cá nhân cũng được quán triệt đầy đủ, sâu sắc về trách nhiệm nêu gương trong thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước; phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có ý thức kỷ luật và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao... từ đó góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm cán bộ, đảng viên và từng cá nhân và của tổ chức Đoàn trong việc tham gia xây dựng chính quyền.

3. Đánh giá về trách nhiệm các cấp có thẩm quyền trong việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền

Cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp từ Trung ương tới cơ sở đã chủ động chỉ đạo, định hướng và thông báo, cung cấp đầy đủ thông tin về các chủ trương, chính sách cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân để cùng phối hợp tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền một cách nhanh chóng, kịp thời với các nội dung phong phú, phù hợp với từng đối tượng tham gia góp ý.

Các ý kiến góp ý của các cấp bộ Đoàn liên quan đến các dự thảo văn bản được các cơ quan, tổ chức tổng hợp, tiếp nhận, xử lý, tiếp thu ý kiến và xem xét, điều chỉnh phù hợp.

4. Đánh giá chung, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm

4.1. Đánh giá chung

- Các cấp bộ Đoàn đã nhận thức rõ được vai trò, vị trí và tầm quan trọng của việc tham gia đóng góp ý kiến, góp ý đối với tổ chức và cá nhân trong xây dựng Đảng và xây dựng chính quyền. Qua đó, tích cực, chủ động, phát huy tinh thần xung kích trong triển khai nội dung của quy định tại Quyết định số 218-QĐ/TW.

⁷ Từ năm 2014, đã tiến hành rà soát, đánh giá việc thực hiện chính sách, pháp luật về thanh niên đối với 05 lĩnh vực (giáo dục và đào tạo; lao động, việc làm; chăm sóc và bảo vệ sức khỏe; khởi nghiệp) và 07 nhóm đối tượng thanh niên (thanh niên sau cai nghiện, thanh niên sau cải tạo; thanh niên khuyết tật; thanh niên dân tộc thiểu số; một số nhóm thanh niên đặc thù; thanh niên có tài năng; thanh niên từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi; thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện).

⁸ Gồm: Chương trình “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi trên không gian mạng” (Quyết định số 311/QĐ-TTg ngày 05/3/2022); Chương trình “Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp” (Quyết định số 897/QĐ-TTg ngày 26/7/2022); Đề án “Phát hiện, bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ Việt Nam giai đoạn 2022-2030” (Quyết định số 1341/QĐ-TTg ngày 01/11/2022); Chương trình “Tăng cường năng lực quản lý, điều phối hoạt động tình nguyện cho đội ngũ cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam các cấp, giai đoạn 2022-2030” (Quyết định số 1481/QĐ-TTg ngày 29/11/2022); Chương trình “Hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi Việt Nam giai đoạn 2022 - 2030” (Quyết định 1477/QĐ-TTg ngày 25/11/2022).

- Sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội các cấp với các cơ quan có thẩm quyền trong thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW ngày càng chặt chẽ hơn. Cấp ủy, chính quyền địa phương đã tiếp thu ý kiến phản ánh của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội nghiêm túc và nhanh chóng có biện pháp giải quyết. Qua đó, vai trò, vị trí của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội từng bước được nâng lên, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội.

- Trình độ nhận thức, năng lực, chất lượng góp ý tại văn bản và các ý kiến đóng góp trực tiếp của cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên ngày càng được nâng cao, thể hiện tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ đối với các nhiệm vụ chính trị được giao.

4.2. Hạn chế và nguyên nhân

- Ở một số cơ sở, đoàn viên, đội ngũ cán bộ đoàn kỹ năng phản biện, góp ý chưa đạt, còn mang tâm lý e ngại, làm cho xong, ngại va chạm nên chưa đóng góp nhiều ý kiến giúp cấp ủy, chính quyền trong quá trình xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

- Một số cơ sở Đoàn tổ chức học tập, quán triệt Quy chế, Quy định và ban hành các văn bản để triển khai thực hiện còn chưa kịp thời; chưa chủ động và chưa thể hiện rõ vai trò của tổ chức Đoàn trong việc tuyên truyền Quyết định 218 đến đoàn viên, thanh niên và nhân dân. Sự phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể liên quan trong công tác tuyên truyền đôi lúc chưa được chặt chẽ.

- Một số đơn vị chưa mạnh dạn trong việc tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền dẫn đến việc góp ý còn mang tính hình thức, chung chung, chưa có nhiều ý kiến mang tính đóng góp xây dựng cho địa phương. Vẫn còn tình trạng e ngại, ngại va chạm nên không thẳng thắn góp ý cán bộ, đảng viên, người đứng đầu, điều này làm hạn chế kết quả triển khai thực hiện quy định của Bộ Chính trị.

- Công tác phối hợp giữa các cấp bộ Đoàn với các cơ quan có thẩm quyền liên quan đến việc tham gia đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 218 còn thiếu chặt chẽ, chưa thường xuyên, hiệu quả phối hợp chưa cao.

4.3. Bài học kinh nghiệm

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát huy dân chủ; tập trung tuyên truyền về mục đích, yêu cầu, nội dung và hình thức góp ý; tạo các điều kiện thuận lợi để đội ngũ cán bộ đoàn các cấp được tiếp cận đầy đủ thông tin chính sách, chủ trương, kế hoạch, định hướng phát triển của địa phương, thành phố trong quá trình tham gia thực hiện xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

- Bồi dưỡng, mở rộng phát triển đội ngũ cộng tác viên, tình nguyện viên để tuyên truyền tại các khu dân cư, thôn, chi hội ở các địa phương tạo sức lan tỏa sâu rộng trong các hoạt động góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền tại cơ sở.

- Hoạt động góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Đoàn Thanh niên cần phải được tiến hành chặt chẽ, đúng quy trình, quy định. Đồng thời phải có cách làm, phương thức tiến hành linh hoạt, phù hợp với điều kiện về nhân lực, kinh phí, đặc điểm cụ thể của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị và địa phương.

- Phát hiện biểu dương và khen thưởng kịp thời các cá nhân, tổ chức có mô hình, cách làm hay, thực hiện có hiệu quả Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Tiếp tục chỉ đạo các cấp bộ Đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên nghiêm túc triển khai, thực hiện hiệu quả các nội dung của Quyết định số 218-QĐ/TW quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

2. Bám sát nội dung, đa dạng hóa phương pháp góp ý trong công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị và đối tượng được tham gia góp ý.

3. Thực hiện tốt hoạt động, giám sát, phản biện xã hội đối với chính sách, pháp luật nói chung và chính sách, pháp luật về thanh niên nói riêng; đối thoại thanh niên. Chủ động phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền triển khai hiệu quả các hình thức tổ chức lấy ý kiến, góp ý các nội dung liên quan đến dự thảo Nghị quyết, chỉ thị, quyết định,... của Đảng, các dự thảo luật và văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, thanh niên và Nhân dân. Tổng hợp, lựa chọn những ý kiến đóng góp chất lượng, đại diện cho ý chí tập thể để gửi đến cơ quan liên quan tiếp nhận, xử lý những ý kiến đóng góp để nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị đặc biệt là tổ chức Đảng và chính quyền, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên.

Trên đây là Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị khóa XI ban hành Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

TM. BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN
BÍ THƯ

Nơi nhận:

- Ban Tổ chức TW, Ban Dân vận TW,
- Ban Tuyên giáo TW, UB Kiểm tra TW,
- Văn phòng TW Đảng;
- Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam;
- Ban Bí thư Trung ương Đoàn;
- Các ban, đơn vị phong trào TW Đoàn;
- Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc;
- Lưu BTG, VP.



★ Nguyễn Minh Triết